

TẤM GƯƠNG CÔ NHÂN VIÊN NUÔI DƯỠNG NGƯỜI CHĂM SÓC YÊU NGHỀ, TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA TRẠNG NGUYÊN

Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên nằm ở khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội là một ngôi trường mới được thành lập vào ngày 12/05/2023. Nơi đây có môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn và được các bậc phụ huynh học sinh tin tưởng để gửi gắm con em mình. Có được điều đó là bởi nơi đây có các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí giáo viên và nhân viên luôn yêu nghề, mến trẻ, tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, đồng thời có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt đang âm thầm góp phần nhỏ bé làm cho vườn hoa đẹp của thủ đô thêm rực rỡ. Và thật tự hào, dưới mái trường mầm non Hoa Trạng Nguyên có một cô nhân viên nuôi dưỡng như vậy đã luôn âm thầm cống hiến hết mình, chăm sóc cho các em học sinh, cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, được đồng nghiệp và phụ huynh học sinh tin yêu. Đó là cô nhân viên nuôi dưỡng nhà trường Nguyễn Thị Thu Hương hay mọi người còn thường gọi cô với cái tên thân thương “bác nuôi”.

Sinh năm 1977, cô Nguyễn Thị Thu Hương tốt nghiệp Cao Đẳng nghiệp vụ nấu ăn - Nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên. Cô đã có nhiều năm gắn bó với nghề. Cô rất yêu nghề, trách nhiệm, nhanh nhẹn, hoạt bát và sáng tạo... đó chính là những lời nhận xét, khen ngợi của đồng nghiệp, bạn bè và cấp trên dành cho “bác nuôi”.

Gắn bó với nghề gần 14 năm, cô Thu Hương luôn là tấm gương về một con người thặm lặng, nghiêm túc, chẩn chu trong công việc của mình phụ trách. Công việc của nuôi dưỡng trường học nhiều người nghĩ là nhàn nhưng thực tế không phải vậy. Cô đến trường từ sáng sớm dành tình cảm của mình nấu cho các con những món ăn hấp dẫn, ngon miệng. Mỗi ngày làm việc của cô đều là sự tâm huyết, tình yêu thương với trẻ nhỏ. Hơn thế cô Thu Hương luôn có tinh thần cầu thị, học hỏi, tìm tòi để có những thực đơn ngon, bổ dưỡng, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các con. Hàng ngày, đến giờ ăn trưa của trẻ đồng chí đều xuống các khối lớp quan sát, thăm hỏi giáo viên, học sinh về các món ăn do mình chế biến, để từ đó điều chỉnh cách nấu của mình sao cho phù hợp với khẩu vị của các con. Đó luôn là những điều mà cô Thu Hương quan tâm nhất và từ đó giúp cô sáng tạo ra nhiều món ăn ngon hơn để kích thích các con trong mỗi bữa ăn hàng ngày và ăn hết suất. Chính tình yêu thương của cô Thu Hương đối với trẻ nhỏ qua những bữa ăn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi cũng như các đồng chí đồng nghiệp trong nhà trường. Đồng thời, tạo nên niềm tin yêu vững chắc của các bậc cha mẹ học sinh khi gửi gắm con vào nhà trường.



Hình ảnh: Cô Thu Hương đang xúc ăn cho học sinh trong trường

Công việc của cô ngoài việc nghiên cứu những món ăn phù hợp với trẻ, cô còn là người cập nhật hồ sơ nuôi dưỡng trong trường. Mỗi lần có đoàn kiểm tra về trường, Ban giám hiệu luôn yên tâm. Và niềm tin đó được đánh giá bằng chính những kết quả mà đoàn kiểm tra nhận xét hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng của trường luôn xếp loại tốt.

Với phong cách làm việc nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, cô luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hằng năm cô đã kịp thời tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường theo đúng các quy định đã ban hành của cấp trên, nội quy của nhà trường. Thực hiện công tác giao nhận thực phẩm theo lịch phân công của nhà trường.



Hình ảnh: Cô Thu Hương tham gia giao nhận thực phẩm tại bếp ăn



Hình ảnh: Cô Thu Hương tham gia chế biến món ăn cho trẻ tại bếp ăn nhà trường

Hiện nay yêu cầu chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non ngày càng cao, không chỉ cho trẻ ăn đủ lượng, đủ chất mà còn phải ăn ngon miệng, đẹp mắt và đa dạng thực phẩm. Trong khi đó nhân viên nuôi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn như: Lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa cao, công việc nặng nhọc...nhưng cô Thu Hương vẫn rất tâm huyết và yêu nghề, cô đã từng chia sẻ: “Đối với tôi, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ở tuổi này khi kinh tế gia đình đã ổn định, con cái tôi đã lớn, tôi chỉ mong được công hiến, được làm những công việc có ích, công việc nấu ăn cho các con trong trường mầm non là công việc mà tôi rất yêu thích, tôi sẽ đem đến cho các con những bữa ăn ngon, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ, làm được việc gì cho các con nhỏ tôi sẽ làm hết sức mình khi có thể”. Với sự nỗ lực không ngừng, đặc biệt là sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Cô Nguyễn Thị Thu Hương đã được Ban giám hiệu và đồng nghiệp trong nhà trường luôn đánh giá cao.



Hình ảnh: Cô Thu Hương (Đứng thứ 3 từ trái sang) đạt giải nhì ngày hội dinh dưỡng cấp Quận

Hơn nữa, cô Thu Hương còn là con người có tấm lòng lương thiện, cô đã tham gia rất nhiều chuyến thiện nguyện do nhà trường, địa phương tổ chức.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhà trường, cô còn thể hiện vai trò của mình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, văn hóa. Vất vả là thế, tận tụy là thế nhưng cô rất may mắn khi có một gia đình hạnh phúc ở bên động viên và ủng hộ cô. Cô còn là một nàng dâu hiếu thảo, một người vợ đảm đang tháo vát, một người mẹ hết lòng vì các con.

Những việc làm tốt, những hành động đẹp của cô đã được các cấp các ngành nhìn nhận, đó là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn xứ mệnh của mình. Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và của công tác giáo dục của thủ đô nói chung và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Sau những vất vả đó cô đã đạt được một số thành tích, được các cơ quan ban ngành động viên kịp thời.



Hình ảnh: Cô Nguyễn Thị Thu Hương được UBND Quận Long Biên tặng danh hiệu nNVND giỏi và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Chúng tôi cảm thấy mình thật vui và may mắn bởi bên cạnh luôn có những con người nhiệt huyết, năng động như cô Nguyễn Thị Thu Hương và rất nhiều đồng nghiệp khác trong trường để học tập, để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên thân yêu, cho sự nghiệp “trồng người” vĩ đại. Tập thể nhà trường luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp của cô đối với các hoạt động của nhà trường.



Hình ảnh: Cô Nguyễn Thị Thu Hương được nhà trường trao tặng hoàn thành xuất sắc trong các phong trào

Và từ tận đáy lòng, từ tận sâu thẳm trái tim mình, tôi mong cô Nguyễn Thị Thu Hương sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc cao quý mà thầm lặng của mình. Xin chúc cho cô và gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để cô luôn hoàn thành tốt những công việc của mình.

Người viết: Vũ Thị Huệ